



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒
รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
MONPIN SUBDISTRICT ADMINISTRATION
ORGANIZATION

คำนำ

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) และเพื่อให้เกิดการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ขึ้น และสรุปรายงานผล พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทราบเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	
ส่วนที่ ๒	๗ - ๑๑
วิสัยทัศน์	
พันธกิจ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ส่วนที่ ๓	๑๒-๔๖
การประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ในภาพรวม	
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	
ในแต่ละยุทธศาสตร์	
ส่วนที่ ๔	๔๗
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก	
ภาพโครงการกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา ๒๐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการทำงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. การจัดหาทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๔. กรอบและวิธีการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามประเมินผลการจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทราบโดยทั่วกันตามลำดับ ต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามประเมินผลแผนเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ กิจกรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ละประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ จึงกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการประชุมพร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในภาพรวมปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผล ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามหากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง ”ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลมีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

๑. นายจรัส สุปinya	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	กรรมการ
๓. นางดวงดาว เชื้อนแก้ว	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	กรรมการ
๔. นายเอกภาค จันทรา	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	กรรมการ
๕. นายธงชัย ส่างสุ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายสุรินทร์ ศรีวรรณตัน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางวรลักษณ์ อุดมทรัพย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย	กรรมการ
๘. นางสาวประทุมวรรณ แจ่มสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น	กรรมการ
๙. นายอนันต์ ตาสีมูล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	กรรมการ
๑๐. นางณิชชา พาณิชเจริญ	หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นายบุญธรรม แก้วบุญเรือง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒. นายชัยณรงค์ ใจแปง	รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางสาวนงลักษณ์ ยะคำป้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่าย งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

“เป็นตำบลแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การพัฒนาปรับปรุง ระบบขนส่ง การคมนาคม และระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการทุกด้าน อย่างครอบคลุม ตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
๒. สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหวงแหนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักในการศึกษา สุขภาพดี มีสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
๗. ส่งเสริมให้ประชาคมตำบลม่อนปิน และองค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล บุคลากร มีขีดสมรรถนะ และสามารถใช้ระบบที่ทันสมัย ประชาชนเกิดความพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับการด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

กลยุทธ์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
- ๑.๒ การจัดการผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
- ๑.๓ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ
- ๑.๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงและสร้างแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑. พัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน ในการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๒. ส่งเสริมการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
- ๒.๓. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
- ๒.๔. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นมีจิตสำนึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑. สร้างระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภาวะเรือนกระจก
- ๓.๒. สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๓. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๓.๔. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าประสงค์

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

กำหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สำคัญของท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในการสร้างจิตสำนึกและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภาษาเมือง การแต่งกายพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑. พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๔.๒. การเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๔.๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- ๔.๔. ส่งเสริม ยกย่องให้คนทำความดี และสร้างเครือข่ายทำความดี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

กลยุทธ์

สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มี ความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาปกป้องตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๕.๒. ส่งเสริมระบบจัดการความรู้ แก่เยาวชน ประชาชน ให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
- ๕.๓. ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชน
- ๕.๔. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

เป้าประสงค์

ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

กลยุทธ์

ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑. ส่งเสริมการเชื่อมโยงกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
- ๖.๒. พัฒนาระบบประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัย
- ๖.๓. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดและแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์

ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑. ส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
- ๗.๒. ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ
- ๗.๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

การวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ตามกระบวนการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๑๗๔	๓๖๗,๑๑๖,๙๒๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๓๐	๒,๔๔๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๒๔	๑,๗๑๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๓๐	๙,๓๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๑๕๙	๑๑๐,๓๒๒,๓๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๙	๗,๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๗ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๑๓๒	๓๕,๕๕๙,๖๐๐
รวม	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๕๘๒	๕๓๓,๘๑๕,๘๒๑

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง ๆ หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่นั้นสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - กันยายน ปีถัดไป หรือ รายไตรมาส

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่**
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
 - (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
 - (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๕๘	๑๒๒,๓๗๒,๓๐๗	๑๗๔	๓๖๗,๑๑๖,๙๒๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๘๑๕,๐๐๐	๓๐	๒,๔๔๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๘	๕๗๐,๐๐๐	๒๔	๑,๗๑๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๓๐	๙,๓๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๕๓	๓๖,๗๗๔,๑๐๐	๑๕๙	๑๑๐,๓๒๒,๓๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๙	๗,๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๗ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๑๓๒	๓๕,๕๕๙,๖๐๐
รวม	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๗๗,๙๓๘,๖๐๗	๕๘๒	๕๓๓,๘๑๕,๘๒๑

๔.จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	๖๘	๑๒๓,๑๘๗,๓๐๗	๖๘	๑๒๓,๑๘๗,๓๐๗	๖๘	๑๒๓,๑๘๗,๓๐๗	๒๐๔	๓๖๙,๕๖๑,๙๒๑
๒.สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ คนให้พร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลง	๖๑	๓๙,๘๙๔,๑๐๐	๖๑	๓๙,๘๙๔,๑๐๐	๖๑	๓๙,๘๙๔,๑๐๐	๑๘๓	๑๑๙,๖๘๒,๓๐๐
๓.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๘	๓,๑๒๐,๐๐๐	๓๐	๙,๓๖๐,๐๐๐
๔.การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ สงบสุขของประชาชน	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๙	๗,๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ ประชาชนที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๔๔	๑๑,๘๕๓,๒๐๐	๑๓๒	๓๕,๕๕๙,๖๐๐
รวม	๑๙๔	๑๘๐,๔๘๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๘๐,๔๘๘,๖๐๗	๑๙๔	๑๘๐,๔๘๘,๖๐๗	๕๙๔	๕๔๑,๔๖๕,๘๒๑

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๘	๗.๙๒	๔๒	๖๑.๗๗	๒๕	๓๗.๓๑	-	-	๑๗	๔๐.๔๘	๗๕	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๕	๔.๙๕	-	-	๕	๗.๔๖	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติ สิ่งแวดล้อม	๖	๕.๙๔	๑	๑.๔๗	๑	๑.๕๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕	๔.๙๕	๑	๑.๔๗	๒	๒.๙๙	-	-	-	-	๘	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข และ คุณภาพชีวิต	๓๔	๓๓.๖๖	๔	๕.๘๘	๑๖	๒๓.๘๘	-	-	๑	๒.๓๘	๕๕	๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านความ มั่นคง	๘	๗.๙๒	-	-	๕	๗.๔๖	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓๕	๓๔.๖๕	๒๐	๒๙.๔๑	๑๓	๑๙.๔๐	-	-	๒๔	๕๗.๑๔	๖๘	๑๐๐
รวม	๑๐๑	๑๐๐	๖๘	๑๐๐	๖๗	๑๐๐	-	-	๔๒	๑๐๐	๒๓๖	๑๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑,๒๓๔,๓๐๐	๓๑.๗๘	-	-	๑๘,๒๐๕,๖๐๐	๑๐๐	๓๙,๔๓๙,๙๐๐	๔๖.๓๙
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘๘,๔๘๕	๐.๑๓	-	-	-	-	๘๘,๔๘๕	๐.๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑๖๙,๖๐๐	๐.๒๕	-	-	-	-	๑๖๙,๖๐๐	๐.๒๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๖๒๖,๙๑๐	๐.๙๔	-	-	-	-	๖๒๖,๙๑๐	๐.๗๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๓๓,๐๙๗	๔๔.๙๕	-	-	-	-	๓๐,๐๓๓,๐๙๗	๓๕.๓๒
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความมั่นคง	๑๙๘,๐๘๖	๐.๓๐	-	-	-	-	๑๙๘,๐๘๖	๐.๒๓
๗ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๔,๔๖๙,๕๗๒	๒๑.๖๕	-	-	-	-	๑๔,๔๖๙,๕๗๒	๑๗.๐๒
รวม	๖๖,๘๒๐,๐๕๐	๑๐๐	-	-	๑๘,๒๐๕,๖๐๐	๑๐๐	๘๕,๐๒๕,๖๕๐	๑๐๐

๗. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน					
๑.๑ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสายหลัก ทั้งสองข้าง สายทางบ้านแม่ใจใต้-เขื่อนพลัง น้ำมาว	√	-	-	๕,๗๕๖,๙๑๗	๕,๖๙๙,๐๐๐
๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ ๕ ตำบลสันทราย	-	√	-	๗,๕๓๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔,๖๐๕,๖๐๐
๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม เชื่อมบ้านห้วยงูกลาง ตำบลสันทราย	-	-	√	-	-
๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม เชื่อมบ้านท่าหัด ต.โป่งน้ำร้อน	-	√	-	๑๓,๖๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๑๓,๖๐๐,๐๐๐
๑.๕ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม เชื่อมบ้านห้วยงูกลาง ต.สันทราย	-	-	√	-	-
๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่น เหนือ พร้อมท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมบ้านห้วยฝาย ต.โป่งน้ำร้อน	-	-	√	-	-
๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้าน หมู่ ๗ บ้านสวนชา เชื่อมอุทยานแห่งชาติน้ำรุ	-	-	√	-	-
๑.๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้าน หมู่ ๗ บ้านสวนชา เชื่อมสายสันป่าเปา	-	-	√	-	-
๑.๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. บ้านแม่มาวซีเหล็ก หมู่ ๑ เชื่อมบ้านหนองพั่ง หมู่ ๑ ต.โป่งน้ำร้อน	-	-	√	-	-
๑.๑๐ โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม	-	√	-	๕๗๖,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย	-	√	-	๕๐๒,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหนองเต่า	-	√	-	๒๘๑,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	-	√	-	๕๐๘,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	-	√	-	๔๕๒,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทางเข้าสำนักงาน อบต.ม่อนปิ่น พร้อมรางระบายน้ำ	-	-	√	-	-
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสะพาน หลัง อบต.ม่อนปิ่น - ซอยหลัง รพ.สต.ม่อนปิ่น	-	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน					
๑.๑๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด ทุกสายในเขตรับผิดชอบของ อบต.ม่อนปิ่น	√	-	-	๒๘๐,๖๐๐	๒๘๐,๖๐๐
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านแม่มาวซี้เหล็ก	-	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๙๐๐
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	-	√	-	๕๑๓,๐๐๐	๕๐๒,๐๐๐
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๔ บ้านป่าอ้อ	-	√	-	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๑,๒๐๐
๑.๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ บ้านหัวนา	-	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๐๐
๑.๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยจระนุ	-	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐
๑.๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย	-	-	√	-	-
๑.๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๑ บ้านป่าคา	-	√	-	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐
๑.๒๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้	-	√	-	๕๘๗,๐๐๐	๕๘๔,๖๐๐
๑.๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบาย ในเขต พื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่คาบเกี่ยวของอบต.ม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบล สันทรายที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน	-	√	-	๖๕๘,๐๐๐	๖๕๘,๐๐๐
๑.๒๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพาน หรือท่อลอดเหลี่ยมที่ชำรุดทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.ม่อนปิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หมู่ ๑-๑๕	√	-	-	-	-
๑.๒๗ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านแม่มาวซี้เหล็ก	-	-	√	-	-
๑.๒๘ โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าที่ดินสาธารณะ หมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าอ้อ	-	-	√	-	-
๑.๒๙ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้านลาน	-	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐
๑.๓๐ โครงการก่อสร้างมรุเฝ้าศพบ้านหนองบัวคำ หมู่ ๕	-	-	√	-	-
๑.๓๑ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านสวนขา	-	√	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๑.๓๒ โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๗ บ้านสวนขา	-	√	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน					
๑.๓๓ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านหนองบัว	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๕๐๐
๑.๓๔ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านหนองบัว	✓	-	-	ใช้งบประชารัฐ	-
๑.๓๕ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย	-	-	✓	-	-
๑.๓๖ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑๕ บ้านห้วยนกตก	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑.๓๗ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	-	-	✓	-	-
๑.๓๘ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)พร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียง และเวที ฯลฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	-	-	✓	-	-
๑.๓๙ โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงที่สาธารณะ เช่น ถนนที่ ปรับเกลี่ย ต่อเติม สวนหย่อมสาธารณะ ฯลฯ	-	-	✓	-	-
๑.๔๐ โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะ	-	-	✓	-	-
๑.๔๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุ่มประตู /ป้ายชื่อ หมู่บ้าน ป้ายชอยทุกหมู่บ้าน / ป้ายแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว/หน่วยงานราชการ	-	✓	-	-	-
๑.๔๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่นทุกหมู่บ้านที่มี ความจำเป็น	✓	-	-	-	-
๑.๔๓ โครงการจัดระบบน้ำประปาสะอาดสำหรับ บริโภค (ระบบกรองน้ำ ส่งน้ำสะอาด) หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	-	-	✓	-	-
๑.๔๔ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.เหมือง ดินดอยหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน เขื่อน หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น เขื่อน บ้านห้วยงูใน ต.สันทราย	-	-	✓	-	-
๑.๔๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ำเมาะ หมู่ ๖ บ้านห้วยนา	-	-	✓	-	-
๑.๔๖ โครงการก่อสร้างแก้มลิงลำน้ำมาว ในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น	-	-	✓	-	-
๑.๔๗ โครงการเรียงหินคลองกาเปียน หมู่ ๘ บ้านหนองบัว	-	-	✓	-	-
๑.๔๘ โครงการก่อสร้างฝาย ลำน้ำป่าแดง หมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	-	✓	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐
๑.๔๙ โครงการเรียงหินคลองกาเปียนกั้นน้ำ หลังสำนักงาน อบต.ม่อนปิ่น	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)					
๑.๕๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างอาคาร อเนกประสงค์ (โรงยิม)	-	-	✓	-	-
๑.๕๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	✓	-	-	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐
๑.๕๒ โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำเพื่อบริโภค ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านขอบด้ง	✓	-	-	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐
๑.๕๓ โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซม ไฟฟ้า ไฟกิ่ง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้าน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๑.๕๔ โครงการขุดลอกลำน้ำ ลำห้วย น้ำเหมือง สระหรือแหล่งน้ำอื่นๆทุกหมู่บ้าน ที่มีความต้องการ และมีความจำเป็นเร่งด่วน (โครงการขุดลอกลำเหมือง ส่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันต้อม)	-	✓	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๑.๕๕ โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ฝายกั้นน้ำ ประตูแบ่งน้ำ หรือ ฝายน้ำล้น ทุกหมู่บ้านที่มีความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน	-	✓	-	-	-
๑.๕๖ โครงการขุด สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อพักน้ำหมู่บ้าน ที่มีความต้องการ และมีความจำเป็นเร่งด่วน	✓	-	-	-	-
๑.๕๗ โครงการขุดเจาะบาดาล และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	-	✓	-	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐
๑.๕๘ โครงการติดตั้งระบบเสียง ตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	-	-	✓	-	-
๑.๕๙ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑ บ้านแม่มาวซี้เหล็ก	-	✓	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐
๑.๖๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาดปิด หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันต้อม	-	✓	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
๑.๖๑ โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย ๘ หมู่ ๒ บ้านแม่มาวตันต้อม	-	✓	-	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐
๑.๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	-	✓	-	๒๕๗,๘๐๐	๒๕๗,๘๐๐
๑.๖๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ถนนภายในหมู่บ้าน) หมู่ ๔ บ้านป่าอื้น	-	✓	-	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐
๑.๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ถนนสายหลัก) หมู่ ๕ บ้านลาน	-	✓	-	๕๑๙,๐๐๐	๕๑๙,๐๐๐
๑.๖๕ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย - หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย	-	✓	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)					
๑.๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านนอแล	-	√	-	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐
๑.๖๗ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	-	√	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑.๖๘ โครงการก่อสร้างศาลาเทพารักษ์ และเทลานคอนกรีตหมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	-	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๑.๖๙ โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถานเตาเดียว หมู่ ๙ บ้านห้วยหมากเหลี่ยม	-	√	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑.๗๐ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	-	√	-	๖๘๕,๐๐๐	๖๘๕,๐๐๐
๑.๗๑ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านแม่มาวซึ่เหล็ก	-	√	-	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐
๑.๗๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองเต่า	-	√	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๑.๗๓ โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบล เพื่อลดแรงดันน้ำ	-	√	-	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐
๑.๗๔ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมู่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	-	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑.๗๕ โครงการก่อสร้างห้องควบคุมพร้อมติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้	-	√	-	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐
รวม				๔๒,๕๔๙,๓๑๗	๓๙,๔๓๙,๙๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว					
๒.๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านต่างๆและพัฒนา สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน เป็นต้น	√	-	-	-	-
๒.๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๔,๕๕๐
๒.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตร ปลอดภัย	-	-	√	-	-
๒.๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิน	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-
๒.๕ โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล ม่อนปิน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-
๒.๖ จัดซื้อวัสดุการเกษตร	√	-	-	๔๐,๐๐๐	๓,๓๔๐
๒.๗ โครงการท่องเที่ยววิถีคนเมือง	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	-
๒.๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงอนุรักษ์	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๙๕
๒.๙ โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่	-	-	√	๕,๐๐๐	-
๒.๑๐ โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ที่ทำการปกครอง อำเภอฝาง	√	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
รวม				๔๖๕,๐๐๐	๘๘,๔๘๕

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม					
๓.๑ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ	√	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๒,๘๕๐
๓.๒ โครงการดูแลและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	√	-	-	-	-
๓.๓ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๐
๓.๔ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในองค์กร	√	-	-	-	-
๓.๕ โครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้าและป้องกันแก้ไข ปัญหาหมอกควัน	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๔๗๕
๓.๖ โครงการบริหารจัดการขยะ ในครัวเรือนและ ชุมชน	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๖๗,๙๘๕
๓.๗ โครงการย่อยไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืชทาง การเกษตร และวัสดุเหลือใช้เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	-	√	-	-	-
๓.๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช ใช้เป็นพลังงานทดแทน	-	-	√	-	-
รวม				๔๙๐,๐๐๐	๑๐๗,๖๓๕

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๔.๑. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (รดน้ำคำหัวปีใหม่เมือง)	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๒๐๐
๔.๒. โครงการสืบชะตาน้ำ	-	-	√	-	-
๔.๓. อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-
๔.๔ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๔.๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ	√	-	-	-	-
๔.๖. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	√	-	-	-
๔.๗. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๐,๗๑๐
๔.๘. โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	√	-	-	-	-
รวม				๗๙๐,๐๐๐	๖๒๖,๙๑๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต					
๕.๑ โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซม/อินเทอร์เน็ต ไร้สาย	-	√	-	-	-
๕.๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๙,๒๑๐
๕.๓ โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนนักศึกษา	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๘๕,๖๐๐
๕.๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุม โครงการตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียงสู่ชุมชน	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๖ อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยนา โครงการอบรมเกษตรกรพอเพียงสำหรับผู้ปกครอง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัยสู่ครอบครัวอบอุ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๘ อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง โครงการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชน	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรม คาราวานผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุมเพื่อศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการพัฒนา บุคลากรในการจัดการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๑๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุมเพื่อศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการส่งเสริม ศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙	-	-	√	๖๐,๐๐๐	-
๕.๑๓ อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุมเพื่อศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น โครงการพัฒนา ผู้ปกครอง สุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็ก	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕.๑๔ อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยมา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๑๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน โรงเรียน ผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา	-	√	-	๒๐๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต					
๕.๑๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	√	-	-	๖๑๐,๓๐๐	๔๙๑,๓๐๐
๕.๑๗ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก)	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๗๐
๕.๑๘ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC สำหรับประชาชนในตำบลม่อนปิ่น	-	-	√	-	-
๕.๑๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา)	√	-	-	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐
๕.๒๐ โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี	-	-	√	-	-
๕.๒๑. อุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบล ม่อนปิ่น	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕.๒๒ ปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.	-	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๕.๒๓ โครงการก่อสร้างป้าย และรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	-	√	-	-
๕.๒๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ชุดเครื่องเล่น กลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	√	-	-
๕.๒๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	√	-	-
๕.๒๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงแบบมีหูหิ้วสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	√	-	-
๕.๒๗ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๐๐
๕.๒๘ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	√	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๑๑๔.๒๐
๕.๒๙ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐
๕.๓๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัย	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๕๐
๕.๓๑ เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐
๕.๓๒ โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับตำบล ระดับอำเภอและจังหวัด	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๔๔๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต					
๕.๓๓ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิ่น ต้านยาเสพติดปรองดองสามานฉันท์	√	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๓๒๕,๑๒๐
๕.๓๔ โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	-	-	√	-	-
๕.๓๕ อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	√	-	-	๑๑๒,๕๐๐	๖๗,๓๐๐
๕.๓๖ โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ ๕ บ้านลาน	-	-	√	-	-
๕.๓๗ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	-	-	√	-	-
๕.๓๘ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ ตำบลม่อนปิ่น หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	-	-	√	-	-
๕.๓๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ลานกีฬา สนามกีฬา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ม่อนปิ่น	-	-	√	-	-
๕.๔๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	√	-	-
๕.๔๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	√	-	-	๑๑,๒๔๙,๘๒๐	๑๑,๐๒๖,๒๒๐
๕.๔๒ ค่าอาหารเสริม (นม)	√	-	-	๕,๒๑๓,๙๐๐	๕,๐๙๑,๖๒๒.๔๐
๕.๔๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ	√	-	-	๑,๙๘๗,๒๐๐	๑,๗๗๐,๔๐๐
๕.๔๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๒๘๘,๐๐๐	๒๑๓,๕๐๐
๕.๔๕ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๙,๖๔๖,๘๐๐	๙,๐๔๐,๔๐๐
๕.๔๖ โครงการช่วยเหลือประชาชนจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กด้อยโอกาส	-	-	√	-	-
๕.๔๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็ก แรกเกิด	-	-	√	-	-
๕.๔๘ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๘๐
๕.๔๙ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลม่อนปิ่น	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-
๕.๕๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๔,๗๗๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต					
๕.๕๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๖	√	-	-	๒๒,๐๐๐	๑๙,๓๐๐
๕.๕๒ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม ตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๕๓ อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ม่อนปิ่น ตามโครงการวันสตรีสากล	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕.๕๔ จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย	-	√	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
รวม				๓๒,๐๖๑,๐๒๐	๓๐,๐๓๓,๐๙๗

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง					
๖.๑ โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนตำบล ม่อนปิ่น	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-
๖.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๕๐
๖.๓ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้านภายใน ตำบล ม่อนปิ่น	-	-	√	-	-
๖.๔ โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟจราจร อุปกรณ์ จราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ฯลฯ ภายใน ตำบล	√	-	-	-	-
๖.๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของ อปพร.	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-
๖.๖ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-
๖.๗ ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
๖.๘ โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิต การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๒๑๐.๙๐
๖.๙ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๒,๐๒๕
๖.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๔๐๐
๖.๑๑ อุดหนุนให้แก่ ศป.ปส. อ.ฝาง อุดหนุนให้แก่ ศป.ปส.อ.ฝาง ตามโครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๖.๑๒ อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดของ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	-	-	√	-	-
๖.๑๓ โครงการรื้อโรงเรียนसानใจสรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐
รวม				๕๘๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๘๖

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี					
๗.๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๗๗๐
๗.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๗๖
๗.๓ โครงการประชุมสภาสามัญ	√	-	-	๕,๐๐๐	๑,๔๕๐
๗.๔ โครงการรับเสด็จ	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๙๓,๐๕๙
๗.๕ โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน รัฐพิธีและราชพิธี	√	-	-	๗๔๐,๐๐๐	๕๔๒,๔๐๙
๗.๖ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง โครงการรัฐพิธีและราชพิธี	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๗ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	√	-	-	๓๕๙,๐๐๐	๓๔๖,๓๘๐
๗.๘ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๖,๕๐๔
๗.๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๑๓๐,๖๕๒
๗.๑๐ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๖.๕๓
๗.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-
๗.๑๒ โครงการวันท้องถิ่นไทยกับความภาคภูมิใจของประชาชน	√	-	-	-	-
๗.๑๓ รายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๑๔ สรรองจ่าย	√	-	-	๑,๑๓๔,๖๖๐	๘๔,๘๐๒.๕๐
๗.๑๕ โครงการ อบรม.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	√	-	-	-	-
๗.๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์	√	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	๙๓๗,๘๒๗.๒๐
๗.๑๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านวัสดุ	√	-	-	๒,๙๗๖,๓๐๐	๒,๑๗๖,๗๘๕
๗.๑๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	√	-	-	-	-
๗.๑๙ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	√	-	-	๓,๖๙๓,๘๔๐	๒,๙๗๘,๑๗๖
๗.๒๐ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๑๙๕
๗.๒๑ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๔ ใบ	√	-	-	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐
๗.๒๒ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถึงตม่น้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน ๒ ใบ	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี					
๗.๒๓ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคูเลอร์ น้ำสแตนเลสก็อกคู่ ๒ หัวจ่าย จำนวน ๔ ใบ	√	-	-	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐
๗.๒๔ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะโพนเมก้า จำนวน ๑๒ ตัว	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๒๕ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ๑๒ ตัว	√	-	-	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐
๗.๒๖ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ ชุด	-	-	√	-	-
๗.๒๗ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมไอน้ำ จำนวน ๑ ชุด	-	-	√	-	-
๗.๒๘ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	๒๖,๐๐๐	๑๘,๔๐๐
๗.๒๙ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรอง น้ำสะอาด	-	-	√	-	-
๗.๓๐ จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตรเครื่องสูบน้ำ	-	-	√	-	-
๗.๓๑ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๗.๓๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร รถพาร์มแทรกเตอร์	-	-	√	-	-
๗.๓๓ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ ขนาดความจุ ๓๐,๐๐๐ ลิตร	-	-	√	-	-
๗.๓๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเจาะทดสอบ คอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐
๗.๓๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-
๗.๓๖ โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	√	-	-	๔๕,๐๐๐	๒,๔๖๐
๗.๓๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-
๗.๓๘ ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	√	๕๐๐,๐๐๐	-
๗.๓๙ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
๗.๔๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๕,๕๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินงาน
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี					
๗.๔๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๓,๓๐๐	๓,๒๐๐
๗.๔๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่อง บันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง	√	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
๗.๔๓ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง -จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	√	-	-	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐
				๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
๗.๔๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
				๖๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐
๗.๔๕ โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๗.๔๖ โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ ทางเข้า อบต.ม่อนปิน	-	√	-	๙๕,๐๐๐	-
๗.๔๗ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	-	√	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๗.๔๘ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างชุดเก็บตัวอย่าง แห้งคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จำนวน ๒ ชุด	-	√	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๗.๔๙ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง	-	√	-	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐
๗.๕๐ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	-	√	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐
๗.๕๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครน ไฮดรอลิก (ชนิดเครน แขนพับ) จำนวน ๑ คัน	-	√	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
๗.๕๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	-	√	-	๕๗,๕๐๐	๕๗,๕๐๐
๗.๕๓ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง	-	√	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๕๔ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังแช่ ขนาด ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	√	-	-
๗.๕๕ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้ลำโพง แบบพกพา ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐
๗.๕๖ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ ประตู ๓ บาน จำนวน ๘ ใบ	-	√	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๗.๕๗ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐
๗.๕๘ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมไอเย็น ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด	-	√	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี					
๗.๕๙ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว ๓ ขา จำนวน ๑๒ ชุด	-	√	-	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๗.๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกน ลายนิ้วมือ จำนวน ๑ ชุด	-	-	√	-	-
๗.๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องปั๊มพ่นยา ขนาด ๓ สูบ ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๖๒ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่อง อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๗.๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพสัญญาณภาพ แบบ USB จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗.๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด	-	-	√	-	-
๗.๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	-	√	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐
๗.๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การ ทำงานสำหรับเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐
๗.๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗.๖๘ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด	-	√	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
รวม				๑๙,๐๖๑,๕๐๐	๑๙,๔๖๙,๕๗๒

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๒ ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง(เมษายน๒๕๖๐-กันยายน๒๕๖๐)

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๕	๕๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐	๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๘	๗
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๖
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	๕๔	๓๘
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง	๑๓	๘
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖๘	๕๕
รวม	๒๓๖	๑๖๙
คิดเป็นร้อยละ	๗๑.๖๑	

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน

ประเด็น	พอใจ มาก(๕)	พอใจ (๓)	ไม่พอ ใจ(๑)	ค่า เฉลี่ย	ภาพ รวม
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	๓๖๐	๘๔	๐	๔.๔๔	ดีมาก
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๒๘๐	๑๓๒	๐	๔.๑๒	ดีมาก
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	๒๘๐	๑๓๒	๐	๔.๑๒	ดีมาก
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๓๒๐	๑๐๘	๐	๔.๒๘	ดีมาก
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/ กิจกรรม	๒๖๐	๑๔๔	๐	๔.๐๔	ดีมาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐๐	๑๒๐	๐	๔.๒๐	ดีมาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	๒๖๐	๑๔๔	๐	๔.๐๔	ดีมาก
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	๓๐๐	๑๒๐	๐	๔.๒๐	ดีมาก

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ - ๕.๐๐ ดีมาก

๓.๐๑ - ๔.๐๐ ดี

๒.๐๑ - ๓.๐๐ พอใช้

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความ พึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๖
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๔๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
รวม	๘.๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๔
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๓๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
รวม	๘.๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๒
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘
รวม	๘.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๘
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
รวม	๘.๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๘
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
รวม	๘.๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๒
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
รวม	๘.๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๒
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
รวม	๘.๕๐

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย | (๒) หญิง | |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี | (๒) ๒๐-๓๐ ปี | (๓) ๓๑-๔๐ ปี |
| | (๔) ๔๑-๕๐ ปี | (๕) ๕๑-๖๐ ปี | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | (๑) ประถมศึกษา | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า |
| | (๔)ปริญญาตรี | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่นๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว |
| | (๔) รับจ้าง | (๕) นักเรียนนักศึกษา | (๖) เกษตรกร |
| | (๗) อื่นๆ(ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม			
รวม			

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
(๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่นๆ(ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐-๓๐ ปี	(๓) ๓๑-๔๐ ปี
	(๔) ๔๑-๕๐ ปี	(๕) ๕๑-๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	(๔) ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่นๆ(ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐-๓๐ ปี	(๓) ๓๑-๔๐ ปี
	(๔) ๔๑-๕๐ ปี	(๕) ๕๑-๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	(๔) ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่น(ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐-๓๐ ปี	(๓) ๓๑-๔๐ ปี
	(๔) ๔๑-๕๐ ปี	(๕) ๕๑-๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	(๔)ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่น(ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม
๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
(๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่นๆ(ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
(๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔)ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่นๆ(ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านความมั่นคง โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐-๓๐ ปี	(๓) ๓๑-๔๐ ปี
	(๔) ๔๑-๕๐ ปี	(๕) ๕๑-๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	(๔) ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่นๆ (ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม) ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสในประชาชนตรวจสอบการดำเนินการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
รวม	

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างมีการดำเนินการล่าช้า ทำให้มีการกันเงินข้ามปีงบประมาณ ประชาชนเสียโอกาสในการแก้ไขปัญหา

๒. การบริหารโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการแบ่งประเภทงานตามฤดูกาล เช่น งานก่อสร้างวางระบายน้ำ งานก่อสร้างถนน

๓. ขาดการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ

๔. ควรมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน กรณีงานก่อสร้าง ปริมาณงาน โดยการเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอปิ่น ประชาคมหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตและปริมาณงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์สาธิต เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมและการเกษตรเพื่อชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑. ควรมีการปรับปรุงการออกข้อบังคับ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่นให้เป็นรูปธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง

๑. ควรมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ให้เพิ่มขึ้นและครอบคลุมทั้งตำบล

๒. ควรมีการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมี อปพร. ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการเฝ้าระวังกรณีเกิดสาธารณภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี

๑. ควรมีการจัดเตรียมด้านอุปกรณ์ เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารงานเพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาคผนวก